



คำสั่งการประปานครหลวง  
ที่ ๒๒๒๒/๒๕๖๖  
เรื่อง แนวทางการกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำ (Class)

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแนวทางการกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำ (Class) และการเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น้ำ เพื่อให้การปฏิบัติงานของการประปานครหลวงเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อ ๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าการการประปาฯ จึงให้ยกเลิกคำสั่งการประปาฯ ที่ ๗๗๓/๒๕๖๕ เรื่อง แนวทางการกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำ (Class) ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้

๑. การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำ (Class) ให้พิจารณาจากการใช้ประโยชน์ในสถานที่ใช้น้ำ โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายคำสั่งนี้

๒. กรณีหมู่บ้านจัดสรร อาคารที่ปลูกสร้างเพื่อจำหน่าย ให้เป็นประเภทที่ ๑ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่ามีการใช้ประโยชน์จากสถานที่เพื่อธุรกิจหรืออื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประเภทที่ ๑ ให้เปลี่ยนเป็นประเภทที่ ๒

๓. การคิดค่าน้ำประปาในอัตราขายเหมา (Bulk Sale) แก่ผู้ใช้น้ำรายใดต้องได้รับอนุมัติจากรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและให้พิจารณาแก่ผู้ใช้น้ำที่มีลักษณะ ดังนี้

๓.๑ เป็นผู้ใช้น้ำรายกลุ่มที่ไม่สามารถติดตั้งมาตรวัดน้ำรายย่อยได้ โดยมีผู้แทนผู้ใช้น้ำเป็นผู้รับผิดชอบเก็บเงินภายในเอง และเป็นผู้มีรายได้ไม่น้อยตามที่การประปาฯ กำหนดให้คิดอัตราขายเหมาประเภทที่ ๑ (Bulk Sale ๑) สำหรับผู้ใช้น้ำที่พักอาศัย

๓.๒ เป็นผู้ใช้น้ำที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นรายกรณีตามนโยบายของรัฐบาล หรือตามเหตุผลและความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระแก่ประชาชนที่การประปาฯ กำหนดให้คิดอัตราขายเหมาประเภทที่ ๑ (Bulk Sale ๑) หรืออัตราขายเหมาประเภทที่ ๒ (Bulk Sale ๒) แล้วแต่กรณี

อัตราขายเหมา (Bulk Sale) ให้เป็นไปตามอัตราที่การประปาฯ กำหนด

๔. กรณีสถาบันการศึกษา สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน องค์การระหว่างประเทศ โรงพยาบาล และสถานที่อื่น ๆ ซึ่งติดตั้งมาตรวัดน้ำมากกว่า ๑ เครื่องในบริเวณเดียวกัน ต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการสำนักงานประปาสาขา โดยให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักและมาตรวัดน้ำย่อยแล้วเฉลี่ยผลต่างของปริมาณน้ำระหว่างมาตรวัดน้ำหลักและมาตรวัดน้ำย่อย แต่ทั้งนี้ ผลรวมการคำนวณจะต้องเท่ากับมาตรวัดน้ำหลัก หากมีผลต่างให้เรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำตามที่แจ้งไว้กับการประปาฯ

๕. มาตรการวัดน้ำทุกเครื่องให้โยกย้ายออกมาไว้ใกล้ทางเข้าออก ด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้ง ชิดฝาผนังอาคาร หรือแนวรั้วกำแพงด้านหน้า เพื่อให้สามารถอ่านจำนวนน้ำจากมาตรวัดน้ำทุกเครื่องและออก ใบแจ้งค่าน้ำประปาแก่ผู้ใช้น้ำได้

๖. บรรดาค่าสิ่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่กำหนดไว้ในคำสั่งนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง กับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

๗. การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำ (Class) ที่มีได้กำหนดไว้ในคำสั่งนี้ ให้เสนอรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ พิจารณาวินิจฉัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายมานิต ปานเอม)

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

## เอกสารแนบท้ายคำประกาศประปานครหลวง ที่ ๒๒๒/๒๕๖๖ ลง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

## แนวทางการกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำ (Class) และการคิดค่าน้ำประปา

Class	ประเภทผู้ใช้น้ำ	การใช้ประโยชน์ในสถานที่ใช้น้ำ	การคิดค่าน้ำประปา
๐๐	อาคารพักอาศัย	สถานที่ที่ใช้เพื่อการพักอาศัย ห้ามมิให้มีการใช้สถานที่เพื่อหาประโยชน์เพิ่มเติม โดยใช้น้ำเฉพาะครัวเรือนหรือใช้น้ำร่วมกันหลายครัวเรือน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน รวมถึงบ้านเลขที่ชั่วคราวที่ใช้น้ำเพื่อการพักอาศัยเท่านั้นด้วย	ประเภทที่ ๑ ที่พักอาศัย (R๑)
๐๑	ขายของหรือประกอบการเล็ก ๆ น้อยๆ	สถานที่ที่ใช้เพื่อการผลิต/จำหน่าย/ให้บริการ/จดทะเบียนกิจการ/อื่น ๆ มีการใช้น้ำไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้พักอาศัย จำนวนสินค้าน้อย ราคาไม่แพง ใช้พื้นที่จำกัด โดยพื้นที่นั้นยังใช้เพื่อพักอาศัยได้ โดยพิจารณา ดังนี้ ๑. ใช้สถานที่เพื่อการผลิต/จำหน่าย/ให้บริการ โดยเจ้าของสถานที่ดำเนินการด้วยตนเอง เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเล็ก ๆ น้อยๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้น้ำเพื่อการพักอาศัยและหาประโยชน์เพิ่มเติมจากสถานที่ ๒. มีตู้ล้างตู้กดน้ำหรือให้ผู้อื่นเช่าสถานที่ ๓. มีพื้นที่ประกอบการไม่เกิน ๕๐% ของพื้นที่ใช้สอยเฉพาะชั้นนั้น โดยยกเว้นกรณีพื้นที่ใช้สอยรวมของชั้นนั้นมีขนาดไม่เกิน ๕ ตร.ม. ๔. ขนาดไม่เกิน ๑ นิ้ว	ประเภทที่ ๑ ที่พักอาศัย (R๑)
๐๓	อาคารชุด แพลต หรือพัก	สถานที่ใช้เพื่อการพักอาศัยรวมกันหลายครอบครัว โดยแบ่งแยกเป็นหน่วยแยกจากกัน สำหรับแต่ละครอบครัวในแนวสูงในลักษณะกรรมสิทธิ์แต่ละห้อง หรือแบ่งให้เช่า หรือให้เป็นสวัสดิการของราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาจมีร้านค้า/บริการขนาดเล็ก ให้บริการกับผู้พักอาศัยโดยเฉพาะ หรือแยกมิเตอร์สำหรับร้านค้าชัดเจน แต่ละครัวเรือนต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่พักอาศัยนั้น ๆ กำหนดไว้	ประเภทที่ ๑ ที่พักอาศัย (R๑)
๐๖	วัด หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจ	วัดหรือสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจทุกศาสนา ที่ขึ้นภายใต้อาณาบริเวณของสถานที่ประกอบศาสนกิจทุกศาสนา หากภายในสถานที่นั้นมีกิจกรรมประกอบธุรกิจเพื่อพิจารณา ดังนี้ ๑. กุฏิพระ (เพื่อการพักอาศัย) และสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจ จำแนกเป็น Class ๐๖ (R๑) ๒. สถานที่ขึ้นภายในบริเวณสถานที่ใช้ประกอบธุรกิจเพื่อการแสวงหากำไร ให้ติดตั้ง	- กุฏิพระและสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจทุกศาสนา คิดอัตราค่าน้ำประเภทที่ ๑ ที่พักอาศัย (R๑) - สถานที่ใช้ประกอบธุรกิจเพื่อการแสวงหา

Class	ประเภทผู้ใช้งาน	การใช้ประโยชน์ในสถานที่ใช้งาน	การใช้ประโยชน์ในสถานที่ใช้งาน
๐๗	มูลนิธิ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	<p>มีเตอร์วัดน้ำแยก และจำแนกตามสภาพของสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สิ่งปลูกสร้างถาวร จำแนกเป็น Class ๒๕ (R๒)</li> <li>- ลักษณะเป็นแผงลอย จำแนกเป็น Class ๓๕ (R๒)</li> </ul>	<p>กำรคิดอัตราค่าน้ำประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่น ๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)</p>
๐๘	มูลนิธิ ศูนย์การเรียนรู้ สายอาชีพ ไม่เกิน ๒๖๗.	<p>มูลนิธิ/องค์กร/ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจกรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนส่วนรวมโดยไม่หวังกำไร ซึ่งต้องจดทะเบียนจัดตั้งถูกต้อง หรือ บุคคล/กลุ่มบุคคลภายในชุมชนนั้นๆ ร่วมกันจัดตั้งเป็นแหล่งรวมความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชน</p>	<p>ประเภทที่ ๑ ที่พักอาศัย (R๑)</p>
๐๙	โรงพยาบาลรัฐบาล	<p>สถานศึกษาของรัฐและเอกชนที่เปิดสอนสถานศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/สายอาชีพไม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่จดทะเบียนจัดตั้งถูกต้อง</p>	<p>ประเภทที่ ๑ ที่พักอาศัย (R๑)</p>
๑๑	โรงพยาบาล - ที่พักอาศัยแนวสูง	<p>โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัยที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ</p>	<p>ประเภทที่ ๑ ที่พักอาศัย (R๑)</p>
๑๒	ขายเหมาประเภทที่ ๑	<p>สถานที่ซึ่งเพื่อการอยู่อาศัยรวมกันอยู่หลายๆ ครัวเรือน โดยแยกเป็นหน่วยแยกจากกัน สำหรับแต่ละครอบครัว อาจมีร้านขายสินค้า/บริการแก่ผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะ หรือแยกมีต่อร้านค้าร้านค้าชัดเจน แต่ละครัวเรือนต้องชำระค่าใช้จ่ายตามสถานที่พักอาศัยนั้นๆ กำหนดไว้ หรือกรณีอื่นๆ เช่น ชุมชนแออัด มาตรถยนต์ จุดจ่ายน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงประเภทผู้ใช้น้ำจากผู้อนานาจอนุมัติ (ตามประกาศ กปน. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิราคาค่าน้ำประปาในอัตราขายเหมา (Bulk Sale) ข้อ ๑.๒)</p>	<p>ขายเหมาประเภทที่พักอาศัย (BULK SALE ๑)</p>

Class	ประเภทผู้ใช้น้ำ	การใช้ประโยชน์ในสถานที่ใช้น้ำ	การคิดค่าน้ำประปา
๑๓	รายกลุ่มที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	<p>สถานที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยรวมกันอยู่หลายๆ ครัวเรือนสำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามนโยบายหรือโครงการของรัฐบาล หรือเป็นผู้มีรายได้น้อยตามที่มีการประสานครหลวงกำหนด มีวัตถุประสงค์ในการใช้น้ำเพื่อการอยู่อาศัยเป็นหลัก อาจมีร้านอาหาร/บริการแก่ผู้อยู่อาศัยโดยเฉพาะ หรือแยกมีเตอร์สำหรับร้านค้าชัดเจน ซึ่งการประสานครหลวงไม่สามารถทำการวางท่อให้บริการเข้าไปในพื้นที่ได้ เช่น ชุมชนแออัด โครงการอาคารชุดบ้านเอื้ออาทร โครงการบ้านมั่นคง หรือโครงการที่อยู่อาศัยของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้มีรายได้น้อยโดยมีนิติบุคคล หรือผู้แทนชุมชน เป็นผู้สัญญาการใช้น้ำกับการประสานครหลวง และลดค่าธรรมเนียม เป็นต้น จึงได้รวมตัวกันยื่นเอกสารขอติดตั้งมาตรวัดน้ำหลักต่อการประสานครหลวง โดยแต่ละครัวเรือนต้องชำระค่าใช้จ่ายตามที่สถานที่พักอาศัยนั้นๆ กำหนดไว้ ต้องได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ใช้น้ำจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตามประกาศ กปน. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิราคาค่าน้ำประปาในอัตราขายเหมา (Bulk Sale) ข้อ ๑.๑)</p>	<p>การค่าน้ำค่าน้ำประปา : ปริมาณน้ำ/จำนวนห้อง หาก <math>\leq ๓๐</math> ม.<sup>๓</sup> คิดอัตราค่าน้ำประปาที่ ๑ ที่พักอาศัย (R๑) และ <math>&gt; ๓๐</math> ม.<sup>๓</sup> คิดอัตราขายเหมาประเภทที่พักอาศัย (BULK SALE ๑)</p>
๑๕	บ้านพักอาศัยและอาคารชุดการเคหะแห่งชาติ	<p>สถานที่ใช้เพื่อพักอาศัยหรืออาคารชุดพักอาศัยของกระทรวงมหาดไทย (การเคหะแห่งชาติ) เป็นคู่สัญญาและดูแลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ซึ่งได้ดำเนินการขอใช้น้ำประปา/จัดทำ MOU กับการประสานครหลวง) และต้องเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาคารชุดสำหรับผู้มีรายได้น้อยตามนโยบายหรือโครงการของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพักอาศัยและมีผู้เช่าพักอาศัยจริงในบ้านพักอาศัยหรืออาคารชุดสำหรับผู้มีรายได้น้อยแล้ว ต้องได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ใช้น้ำจากผู้มีอำนาจอนุมัติ</p>	<p>การค่าน้ำค่าน้ำประปา : ปริมาณน้ำ/จำนวนห้อง หาก <math>\leq ๓๐</math> ม.<sup>๓</sup> คิดอัตราค่าน้ำประปาที่ ๑ ที่พักอาศัย (R๑) และ <math>&gt; ๓๐</math> ม.<sup>๓</sup> คิดอัตราขายเหมาประเภทที่พักอาศัย (BULK SALE ๑)</p>
๑๖	แท่นน้ำดื่มสถานกีฬา ณ กทม.	<p>แท่นน้ำดื่มสาธารณะ ณ สถานกีฬาของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดทำ MOU กับการประสานครหลวง เพื่อให้บริการประชาชนภายในลานกีฬาของกรุงเทพมหานคร</p>	<p>ขายเหมาประเภทที่พักอาศัย (BULK SALE ๑)</p>
๑๗	แท่นน้ำดื่มสาธารณะ	<p>แท่นน้ำดื่มสาธารณะ ซึ่งการประสานครหลวงจัดไว้เพื่อบริการประชาชน</p>	<p>ประเภทที่ ๑ ที่พักอาศัย (R๑)</p>
๒๐	ภัตตาคาร คาเฟ่ ในห้างสรรพสินค้า	<p>สถานที่ประกอบกิจการขายอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อความบันเทิง</p>	<p>ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ</p>
๒๑	ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ตลาดสด	<p>สถานที่ขึ้นเป็นแหล่งรวมสำหรับซื้อขายสินค้า/บริการต่างๆ จำนวนมากจากผู้ประกอบการหลายๆ ราย อยู่ในบริเวณเดียวกัน</p>	<p>ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ</p> <p>อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๑)</p>

Class	ประเภทผู้ใช้น้ำ	การใช้ประโยชน์ในสถานที่ใช้น้ำ	การคิดค่าน้ำประปา
๒๒	สมาคม สโมสร สนามกีฬา	สถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเป็นส่วนกลางสำหรับ สโมสร/นิมทนากการ/ดูแลความสงบเรียบร้อย และการแข่งขันกีฬา โดยกลุ่มบุคคล/นิติบุคคล/หน่วยงานต่างๆ	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๒๓	สถานีจำหน่ายพลังงานเชื้อเพลิง	สถานที่จำหน่ายเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะทุกประเภทเป็นหลัก	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๒๔	โรงแรม โฮสเทล อาบอบนวด สปา	สถานที่ให้บริการที่พัก อาหารและบริการผ่อนคลายอื่นๆ แบบชั่วคราว	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๒๕	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้าต่างๆ โกดัง โรงพิมพ์ และอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ	ใช้สถานที่เป็นหลัก/สนับสนุน ในการประกอบกิจการ ผลิต/จำหน่าย/บริการอื่นๆ	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๒๖	สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน	สถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยหน่วยราชการ/รัฐวิสาหกิจ	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๒๗	องค์การระหว่างประเทศ	สถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๒๘	วิทยาลัย มหาวิทยาลัย	สถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญาขึ้นไป ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาที่จดทะเบียนจัดตั้งถูกต้อง	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๒๙	โรงพยาบาลเอกชน	โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ที่จัดตั้งขึ้นโดยเอกชน	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๓๐	การประสานนครหลวง	สถานที่ซึ่งในกิจการของการประสานนครหลวง	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๓๑	อุตสาหกรรมทั่วไป	อุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ได้เข้าเป็นบัญชีหลักในการผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคและบริโภค	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๓๒	โรงงานแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม น้ำบรรจุขวด	อุตสาหกรรมที่เข้าเป็นบัญชีหลักในการผลิตสินค้าเพื่อบริโภค	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๓๓	อุตสาหกรรมสิ่งทอ พอกหนัง	อุตสาหกรรมที่เข้าเป็นบัญชีหลักในการผลิตสินค้าเพื่ออุปโภค	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)



Class	ประเภทผู้ใช้น้ำ	การใช้ประโยชน์ในสถานที่ใช้น้ำ	การคิดค่าน้ำประปา
๓๔	การใช้พื้นที่ก่อสร้างชั่วคราว	สถานที่ใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง โดยขอใช้เป็นการชั่วคราว และสถานที่โอนเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้พื้นที่ชั่วคราวเพื่อการก่อสร้าง	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒) ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๓๕	ที่ว่างเปล่ารอการใช้ประโยชน์/สถานที่ ใช้น้ำชั่วคราว	ที่ว่างเปล่ารอการใช้ประโยชน์ บ้านรอถอน แคมป์ที่พักคนงานชั่วคราว รวมถึงการใช้พื้นที่ การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือพวงน้ำให้สถานที่อื่นใช้ เป็นต้น	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒) ขายเหมาประเภทอื่นๆ (BULK SALE ๒) * คิดอัตราค่าน้ำประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ ประเภท ๑ (R๒) ตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าน้ำประปา เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
๓๙	นิคมอุตสาหกรรม	กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีหลาย ๆ กิจกรรมอยู่ในพื้นที่เฉพาะ มีสาธารณูปโภค ใช้ร่วมกัน ผลิตภัณฑ์อุปโภค/บริโภคที่เมตซ์/ใช้น้ำเป็นปัจจัยหลักในการผลิต	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๔๐	ตู้ดื่มหยอดเหรียญ	ตู้ดื่มหยอดเหรียญที่การประปานครหลวงติดตั้งเพื่อให้บริการแก่ประชาชน	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒)
๔๑	องค์การสาธารณประโยชน์/ โครงการบรรเทาสาธารณภัย	องค์การสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่จดทะเบียนจัดตั้งถูกต้อง/รัฐบาล ริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน และได้รับการรับรอง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม/ โครงการบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง เป็นต้น และต้องได้รับการอนุมัติเปลี่ยน ประเภทผู้ใช้น้ำจากผู้มีอำนาจอนุมัติ	การคำนวณค่าน้ำประปา : ๕๐ ม.³ แรกคิดอัตราค่าน้ำประเภทที่ ๑ ที่พัก อาศัย (R๑) และส่วนที่เกิน ๕๐ ม.³ คิดอัตรา ขายเหมาประเภทที่พักอาศัย (BULK SALE ๑)
๕๐	การขายน้ำขายของให้ กปภ.	สถานที่ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ขอซื้อน้ำขอรับการประปานครหลวง เพื่อ จำหน่ายให้กับประชาชนในบริเวณที่ กปภ. ไม่สามารถให้บริการจัดส่งน้ำได้	ประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ประเภท ๑ (R๒) ในอัตราค่าน้ำแบบพิเศษ ๑๐.๕๐ บาท * คิดอัตราค่าน้ำประเภทที่ ๒ ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่มีใช้ ประเภท ๑ (R๒) ตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าน้ำประปา เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

Class	ประเภทผู้ใช้ซ้ำ	การใช้ประโยชน์ในสถานที่ใช้ซ้ำ	การคิดค่าเช่าประจำปี
๕๑	ขายเหมา – คอนโดประกอบธุรกิจ/ สำนักงานแนวสูง	สถานที่เช่าเพื่อการพักอาศัยที่มีการประกอบธุรกิจร่วมหรือประกอบธุรกิจเป็นการเฉพาะรวมกันอยู่หลาย ๆ ครัวเรือน/บริษัท โดยแบ่งแยกจากกันสำหรับแต่ละบริษัท แนวสูง ซึ่งแต่ละครัวเรือน/บริษัท ต้องชำระค่าเช่าจ่ายตามที่พักอาศัยนั้น ๆ กำหนดไว้ และต้องได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่าจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (*ยกเลิก Class ๕๑ ตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป)	ขายเหมาประเภทอื่น ๆ (BULK SALE ๒)
๕๒	ขายเหมาประเภทที่ ๒	สถานที่เช่าเพื่อการอยู่อาศัย/ประกอบธุรกิจ รวมกันอยู่หลาย ๆ ครัวเรือน/บริษัท โดยแบ่งแยกจากกันสำหรับแต่ละบริษัท แต่ละครัวเรือน/บริษัท ต้องชำระค่าเช่าจ่ายตามที่พักอาศัยนั้นๆ กำหนดไว้ และต้องได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่าจากผู้มีอำนาจอนุมัติ (ตามประกาศ กปน. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้สิทธิราคาค่าเช่าประจำปีในอัตราขายเหมา (Bulk Sale) ข้อ ๑.๒)	ขายเหมาประเภทอื่น ๆ (BULK SALE ๒)